

Số: /BC-STP

Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả triển khai năm 2025 về thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND
ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh và Văn bản số 1303/SKHHCN-CĐS
ngày 27/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ**

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Văn bản số 1303/SKHHCN-CĐS ngày 27/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đôn đốc triển khai cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ, dự án về chuyển đổi số; trên cơ sở hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1167/SKHHCN-CĐS ngày 19/5/2025 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai trong năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Nhận thức rõ vai trò đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã xem Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là động lực chính cho sự phát triển bền vững của ngành. Việc triển khai quyết liệt các Nghị quyết này được xác định là nền tảng vững chắc để thúc đẩy cải cách thể chế và hiện đại hóa ngành Tư pháp.

Sở Tư pháp đã chủ động ban hành các kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương, cụ thể: Kế hoạch số 1104/KH-STP ngày 29/4/2025 về thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 1937/KH-STP ngày 15/7/2025 để triển khai đồng bộ Kế hoạch số 231/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2020/KH-STP ngày 22/7/2025 về tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia; Kết quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; Kế hoạch số 2104/KH-STP ngày 28/7/2025 về triển khai phong trào thi đua “*Bình dân học vụ số*” gắn với “*Học tập số*” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 2135/KH-STP ngày 30/7/2025 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCĐ ngày 29/6/2025 của Ban chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Kế hoạch số 2176/KH-STP ngày 01/8/2025 về phát triển khoa học, công

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; Kế hoạch số 3389/KH-STP ngày 14/11/2025 về Chuyển đổi số năm 2026.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua việc phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW và kết quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 06/10/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025 đến toàn thể công chức, viên chức. Hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Sở đã xác định rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp chỉ đạo, đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện. Nhiệm vụ này được lồng ghép vào chương trình công tác hằng năm, trở thành một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đề cao, đi kèm với việc đưa các tiêu chí về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào nội dung đánh giá, xếp loại hàng năm của từng Chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

2. Công tác quán triệt, tuyên truyền

Để nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Lãnh đạo Sở đã chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, quán triệt. Theo đó, Sở đã phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ-CP và Chương trình hành động số 42-CTr/TU thông qua các buổi họp, giao ban và Hội nghị. Để đảm bảo thông tin được lan tỏa rộng rãi, Sở đã phân công công chức, viên chức viết tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở cũng được chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc và kịp thời nội dung các Nghị quyết này. Đặc biệt, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm, Sở đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác này. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từ đó tạo hiệu ứng tích cực và sự đồng thuận cao trong toàn ngành.

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Song song với công tác chỉ đạo điều hành, Sở Tư pháp đặc biệt chú trọng hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Điều này được thể hiện rõ qua việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật thông qua rà soát, góp ý và thẩm định các dự thảo liên quan, bảo đảm hệ thống pháp luật luôn đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ trong quản lý nhà nước. Cùng với đó, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành, phối hợp xây dựng và sử dụng đồng bộ phần mềm hộ tịch và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.

Bên cạnh đó, Sở cũng đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng cách tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, giúp thông tin pháp luật đến với người dân nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong năm, Sở đã tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với người dân”, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức Cuộc thi “Pháp luật với Người dân” năm 2025 không chỉ góp phần đổi mới phương thức truyền thông pháp luật, mà còn thể hiện nỗ lực của ngành Tư pháp Hà Tĩnh trong việc hiện đại hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với tinh thần của Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030; tạo nền tảng tin cậy cho việc mở rộng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến trong thời gian tới.

4. Hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Ngày 09/9/2025, 100% máy tính có kết nối mạng Internet của Sở đã được Công tan tỉnh phối hợp với Tập đoàn VNPT cài đặt lại phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung Smart IR (Trước đó Sở đã cài đặt phần mềm phòng chống mã độc quản trị tập trung Smart IR do Tập đoàn VNPT cung cấp). Đã đầu tư và trang cấp cho cán bộ 07 bộ máy tính và 03 bộ máy in phục vụ quá trình công tác. Hiện nay, Sở đang triển khai xây dựng hạ tầng mạng Lan và phòng họp trực tuyến.

5. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tình hình mới, Sở Tư pháp đã bố trí 01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo Văn phòng Sở phụ trách lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở; bố trí 01 chuyên viên làm nhiệm vụ công nghệ thông tin; Ngày 15/8/2025, Sở đã ban hành Quyết định số 2349/QĐ-STP về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Đề án 06 và ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Sở. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ công nghệ thông tin thường xuyên được cập nhật các văn bản, ứng dụng mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 100% công chức, viên chức, người lao động sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn, trao đổi thông tin qua mạng. Khuyến khích công chức, viên chức tích cực học tập, tự nâng cao năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc số và các công nghệ mới.

Bên cạnh đó, Sở đã rà soát và bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho năm 2025 và giai đoạn 2025-2030, tích hợp các nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào lĩnh vực tư pháp. Nhằm củng cố và nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về bảo

vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng, qua đó bảo vệ tài sản dữ liệu của cá nhân, của cơ quan. Đồng thời, thúc đẩy tư duy đổi mới, giúp công chức, viên chức, người lao động ứng dụng AI để khai thác công nghệ, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu suất làm việc, đảm bảo sự đồng bộ, an toàn, hiệu quả trong công tác Chuyển đổi số toàn diện của Sở, góp phần xây dựng Chính quyền số và duy trì hoạt động minh bạch, hiện đại, an toàn của ngành Tư pháp, ngày 24-25/11/2025, Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước; an toàn thông tin trên không gian mạng; nâng cao nhận thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công tác chuyển đổi số.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sở đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Khuyến khích đổi mới phương thức điều hành, lề lối làm việc dựa trên nền tảng số; thúc đẩy sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản và điều hành; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành.

Sở Tư pháp đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 08/9/2025. Tuy nhiên, ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp ban hành Văn bản số 6488/BTP-BTTP yêu cầu tạm dừng xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương. Trên cơ sở đó, Sở đã có văn bản đề nghị tạm dừng triển khai và đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển kinh phí theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, để tránh trùng lặp với hệ thống dữ liệu do Bộ Tư pháp dự kiến xây dựng, ngày 31/10/2025, Sở ban hành Văn bản số 3189/STP-HC&BTTP đề nghị Cục Bộ trợ tư pháp cho ý kiến về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu chứng thực và xác định nhiệm vụ của địa phương khi triển khai Cơ sở dữ liệu công chứng dùng chung.

7. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý. Bên cạnh đó, Sở còn khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia vào những chương trình và đề án chuyển đổi số của địa phương.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

Mặc dù, Lãnh đạo Sở đã đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị, song do ngân sách nhà nước còn hạn chế, Sở vẫn chưa thể trang bị đầy đủ các thiết bị và phần mềm có giá trị lớn để phục vụ công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, công tác an toàn thông tin mạng cũng còn nhiều thách thức. Dù đã có sự phối hợp với Công an tỉnh để cài đặt phần mềm giám sát mã độc tập trung nhưng Sở vẫn còn thiếu nguồn lực và các giải pháp kỹ thuật cần thiết để ứng phó hiệu quả trước các nguy cơ mất an toàn thông tin trong môi trường làm việc số.

2. Nguyên nhân

Việc đầu tư cho trang thiết bị và phần mềm phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đòi hỏi chi phí lớn nhưng ngân sách nhà nước phân bổ cho Sở còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đối với việc chuyển đổi số trong hoạt động của toàn cơ quan.

2. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tình hình mới.

3. Tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ, dự án về chuyển đổi số.

4. Tham gia bồi dưỡng các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ do Bộ, tỉnh tổ chức cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị UBND tỉnh

- Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn ngân sách phù hợp để triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và mua sắm, nâng cấp phần mềm, trang thiết bị thiết yếu; Ưu tiên đầu tư hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn triển khai đồng bộ phần mềm dùng chung cấp tỉnh nhằm đảm bảo kết nối, liên thông hiệu quả trong nội bộ hệ thống chính trị.

2. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ

- Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Rà soát, thống kê các loại báo cáo liên quan đến triển khai các Chương trình, kế hoạch về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ đó thực hiện đơn giản hóa, lồng ghép các báo cáo có nội dung tương đương nhau để yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải công việc hành chính cho các đơn vị, đồng thời giúp Sở Khoa học và Công nghệ dễ dàng tổng hợp, đảm bảo số liệu tập trung, thống nhất, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

3. Đề nghị Công an tỉnh

- Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Sở hoàn thành lập hồ sơ đề xuất xác định an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đảm bảo theo yêu cầu chung của tỉnh và

phương án bảo đảm, ứng phó, khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng đối với các Hệ thống thông tin của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng số, an toàn thông tin, an ninh mạng.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai năm 2025 về thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh và Văn bản số 1303/SKH-CN-CĐS ngày 27/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo chung./.

Nơi nhận:







- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.






**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Văn Hồng

PHỤ LỤC I






**Kết quả triển khai năm 2025 về thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh
và Văn bản số 1303/SKHCN-CĐS ngày 27/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ**
(*Kèm theo Báo cáo số _____/BC-STP ngày ____/11/2025 của Sở Tư pháp*)








TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Mục tiêu năm 2025	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
1	Công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản.	Sở Tư pháp	100%	100%	100%	 1903-CV đăng ký.pdf  Danh sách.pdf  3432-Giay-moi-tap-huan-AI-ATANM....pdf	
2	Công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành	Sở Tư pháp	80%	100%	100%	 1. Nền-tang-truc-tuyen-MOOCs.pdf  1. Danh sách tham gia học.pdf	
3	Số người thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trên 01 vạn dân	Sở Tư pháp	07	1	1	 305-nghien-cuu-sinh.pdf	
4	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được đưa vào quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập của tỉnh	Sở, ngành, địa phương	≥ 06	0			


5	Số cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ toàn tỉnh (người)	Sở Tư pháp	≥ 300	1	1	 305-nghien-cuu-sinh.pdf	
6	Tỷ lệ kết quả khoa học và công nghệ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu mỗi năm.	Sở, ngành, địa phương	$\geq 40\%$	0			
7	Số bài báo khoa học có địa chỉ tác giả tại tỉnh (Scopus/ISI)/năm	Sở Tư pháp	≥ 5	1	1	 305-nghien-cuu-sinh.pdf	
8	Số bài báo khoa học ứng dụng liên quan đổi mới sáng tạo mỗi năm	Sở Tư pháp	≥ 10	1	1	 305-nghien-cuu-sinh.pdf	
9	Tỷ lệ hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây.	Sở, ngành, địa phương	$\geq 40\%$	0			
10	Tỷ lệ cơ sở dữ liệu của Sở được số hóa & liên thông với Bộ Tư pháp	Sở Tư pháp	$\geq 50\%$	100%	100%	 3560-dieu-chinh-ket-noi.pdf	
11	Tỷ lệ dữ liệu của Sở được tích hợp với trực liên thông dữ liệu cấp tỉnh.	Sở Tư pháp	$\geq 60\%$	100%	100%	 3525-Bao-cao-ve-cong-chung-dien-tu.pdf	




PHỤ LỤC II

**Kết quả triển khai năm 2025 về thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 10/5/2025 của UBND tỉnh
và Văn bản số 1303/SKHCN-CĐS ngày 27/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-STP ngày /11/2025 của Sở Tư pháp)**


TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
I	Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số						
1	Tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP và Chương trình hành động 42-CTr/TU theo hướng: đa dạng hóa các hình thức, cụ thể hóa nội dung và có mục tiêu cụ thể	Sở Tư pháp	Thường xuyên	Đã đăng tin, bài lên Cổng tin điện tử và kết hợp, lồng ghép tuyên truyền qua buổi họp giao ban,...	Ban hành Kế hoạch số 2020/KH-STP ngày 22/7/2025; Văn bản số 2019/STP-VP ngày 22/7/2025	 KH tuyen-truyen NQ-57.pdf  2019-CV.pdf  22-ĐU.pdf  2920. Huong-ung-cuoc-thi... ve Nghị quyết 57.pdf	
2	Nâng cao vai trò, trách nhiệm	Sở Tư pháp	Thường xuyên	Văn bản số 28-	Kế hoạch số 2135/KH-STP	 2135-Ke-hoach-thuc-hien-KH-so-11-KH.BCD.pdf	





TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
				CV/ĐU ngày 29/4/2025	ngày 30/7/2025 Văn bản số 2393/STP-VP ngày 21/8/2025 Văn bản số 2173/STP-VP ngày 31/7/2025	 2393-CV.pdf  Van ban so 28-ĐU.pdf  2173-CV.pdf	
3	Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị	Sở Tư pháp	Thường xuyên	Kế hoạch 1104/KH-STP ngày 29/4/2025	Kế hoạch số 2104/KH-STP ngày 28/7/2025; Kế hoạch 2176/KH-STP ngày 01/8/2025; Kế hoạch số 3389/KH-STP ngày 14/11/2025	 KH so 1104.pdf  2104-KH.pdf  2176. KH CDS-NAM-2026.pdf  3389-KHCĐS2026.pdf	
II	Tập trung rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa cơ chế, chính sách thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và						




TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
CĐS)							
1	Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để phù hợp xử lý trên môi trường điện tử; thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa	Sở Tư pháp	6/2025	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	 3183-ket-qua-ra-soat-thanh-phan-ho-so....pdf	
III	Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số						

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
1	Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng	Sở Tư pháp	Thường xuyên	Đang triển khai	Đang triển khai		
IV	Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia						
1	Tìm kiếm, giới thiệu tiếp nhận, tuyển dụng, thu hút đủ nguồn nhân lực công nghệ thông tin, cán bộ nghiên cứu KHCN và ĐMST cho cơ quan, đơn vị	Sở Tư pháp	Thường xuyên	Đã đề xuất	Văn bản số 2982/STP-VP ngày 17/10/2025 về việc đề nghị ban hành Quyết định điều động, tiếp nhận công chức, viên chức; Ngày 06/11/2025, đã ban hành Quyết định số 3256/QĐ-STP về việc tiếp nhận và bố trí	 CV dang ky tuyen dung.pdf  2982-CV tiep-nhan.pdf  3256. QĐ-tiep-nhan cc CNTT.pdf	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
					công tác đối với công chức làm nhiệm vụ công nghệ thông tin		
V	Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh						
1	Triển khai ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công - tư trong phát triển hạ tầng số	Sở Tư pháp	2025 và những năm tiếp theo	Đang triển khai	Đang triển khai		
2	Triển khai các nền tảng số thông minh trong các ngành, lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, sản xuất, logistics, thương mại điện tử, giáo dục - y tế, đô thị, môi trường,... Phát triển	Sở Tư pháp	2025 và những năm tiếp theo	Đang triển khai	Đang triển khai		

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
	thanh toán số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng lực cạnh tranh.						
3	Đẩy mạnh số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai, thương mại, xây dựng, du lịch, logistics	Sở Tư pháp	2025 và những năm tiếp theo	<p>Đã số hóa dữ liệu lĩnh vực hộ tịch</p> <p>Đang tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực khác: Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo Văn bản số 3088/UBND-NC3 ngày 16/5/2025</p>	Đã số hóa dữ liệu lĩnh vực hộ tịch và hoàn thành cắt giảm các thủ tục hành chính	 3088-CV.pdf	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
				của UBND tỉnh			
4	Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao dự toán kinh phí thực hiện tại các Quyết định: số 2846/QĐ-UBND ngày 11/12/2024, số 3014/QĐ-UBND ngày 30/12/2024, số 3060/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 và các nhiệm vụ khác do các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách	Sở Tư pháp	2025 và những năm tiếp theo	Đang triển khai	Các nhiệm vụ Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tiếp tục rà soát tránh trùng lặp, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 3189/STP-HC&BTTP đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp ngày 31/10/2025	 2188-CV BC nhiệm vụ CDS.pdf  2236-QĐ.pdf  3264-CV BC UBND tỉnh nhiệm vụ CDS.pdf  3189-CV xin ý kiến Bộ.pdf	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện		Sản phẩm kiểm chứng	Ghi chú
				Trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm	Lũy kế		
	nhiệm thực hiện						
VI	Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp						
1	Phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số. Xây dựng thương hiệu số cho sản phẩm chủ lực, áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, IoT, blockchain trong nông nghiệp, chế biến...	Sở Tư pháp	Thường xuyên	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp	 HD mot-so-noi-dung-thuc-hien-cong-tac-PBGDPL-HGCS-TCPL.pdf  GM-Toa-dam-De-an.pdf  KH-to-chuc-cac-hoat-dong-Ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep.pdf	